

THẢO LUẬN, CHẤT VẤN TẠI KỶ HỌP THỨ NĂM HĐND HUYỆN ĐÔNG HƯNG Trực diện vấn đề cử tri quan tâm

Những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị không chỉ được Thường trực HĐND huyện Đông Hưng khóa XIX tổng hợp, trả lời thấu đáo tại kỳ họp thứ năm mà còn được lựa chọn đưa vào phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu thảo luận, chất vấn, lãnh đạo các ban, ngành trả lời chất vấn đều trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trực diện vấn đề, bước đầu đã làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm, đề ra lộ trình, giải pháp khắc phục, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

"Nóng" vấn đề môi trường

Giải trình về tiến độ xây dựng lò đốt rác chậm, không hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của HĐND huyện, đồng chí Vũ Quý Nhật, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hưng cho biết: Năm 2017, Đông Hưng được tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng cho 4 xã Hồng Việt, Đông Động, Đông La, Phú Châu xây dựng lò đốt rác. Đến nay, 2 xã Đông Động, Phú Châu dự kiến lắp đặt lò và đi vào hoạt động cuối tháng 2/2018; xã Đông La dự kiến khởi công xây dựng khu xử lý rác thải vào đầu năm 2018, đi vào hoạt động cuối quý 1/2018. Theo đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, nguyên nhân chậm tiến độ là do các xã gặp khó khăn trong huy động vốn đối ứng (khoảng 1,5 - 2,5 tỷ đồng). Chính quyền một số địa phương chưa thực sự tích cực, chưa chủ động, chưa coi trọng việc triển khai xây dựng lò đốt rác. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa lò đốt rác thải vào hoạt động, các xã phải vào cuộc tích cực, chủ động hơn trong việc bố trí nguồn kinh phí đối ứng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, lắp đặt, đưa lò đốt rác vào hoạt động. Phòng Tài nguyên và Môi trường



Người dân xã Hợp Tiến (Đông Hưng) tham gia vệ sinh môi trường.

huyện sẽ cùng lãnh đạo huyện phụ trách cụm, xã tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ và cùng chính quyền xã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng lò đốt rác; huyện cần hỗ trợ một phần kinh phí cho các xã khó khăn khi tiến hành xây dựng lò đốt rác.

Đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hưng cũng khẳng định trên địa bàn huyện vẫn đang xảy ra tình trạng một số cơ quan, hộ gia đình không đóng phí vệ sinh môi trường (tự xử lý rác thải sinh hoạt). Có xã không tổ chức thu gom rác thải, không thu phí vệ sinh môi trường; có xã thu phí vệ sinh môi trường không hạch toán theo dõi qua sổ sách; lại có xã không sử dụng hết kinh phí được cấp chuyển sang mục đích khác đúng quy định. Để khắc phục và chấm dứt tình trạng này, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện ban hành công văn

chấn chỉnh công tác quản lý phí vệ sinh và kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tại các xã, thị trấn. Năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch kiểm tra các xã, trên cơ sở phát hiện các tồn tại tham mưu UBND huyện kịp thời chấn chỉnh và xử lý các xã để xây ra vi phạm. Các đồng chí lãnh đạo huyện phụ trách xã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng

phí vệ sinh và kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Các xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn và kế hoạch, dự toán thu, quản lý, sử dụng phí vệ sinh và kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường theo đúng quy định; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện đúng nội dung chi và mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường đã được UBND tỉnh quy định. Nếu không sử dụng hết kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, các xã tuyệt đối không được chi cho mục đích khác. Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các xã chưa có bãi rác tập trung trong năm 2018 phải xây dựng được bãi rác tập trung hoặc lò đốt rác, thành lập các tổ thu gom và tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Người đứng đầu các xã phải chịu trách nhiệm trước huyện nếu địa phương không thực hiện được các nội dung trên.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân

Cũng tại kỳ họp, Trung tá Đào Hồng Dương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện đang gặp khó khăn do Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định đối tượng tạm miễn, tạm hoãn nhập ngũ; nhận thức của một bộ phận không nhỏ thanh niên và gia đình thanh niên về Luật Nghĩa vụ quân sự còn hạn chế; chế độ đãi ngộ đã thay đổi nhưng chưa theo kịp phát triển kinh tế - xã hội; chế tài xử phạt với những thanh niên trốn, tránh nhập ngũ còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe... Vì thế, sau 3 ngày khám tuyển nghĩa vụ quân sự, toàn huyện có 659 thanh niên đi khám, đạt 42% số thanh niên điều

sức khỏe chiếm 58,5%. So với chỉ tiêu được giao, huyện còn thiếu khoảng 200 thanh niên. Để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và những năm tiếp theo, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho rằng phải tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện xuống cơ sở; đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn vào tiêu chí bình xét thi đua năm; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đối tượng trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tiếp tục rà soát, nắm chắc số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, đi làm ăn xa... chưa tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, yêu cầu gia đình ký cam kết bằng mọi biện pháp tìm gọi thanh niên về khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các xã, thị trấn niêm yết công khai danh sách nam thanh niên đã đi khám tuyển và chưa đi khám tuyển và thông báo trên hệ thống truyền thanh; quản lý chặt số thanh niên đã được sức khỏe; mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đồng chí đoàn viên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thanh niên chổng, trốn và những người cản trở công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự...

Kỳ họp thứ năm HĐND huyện Đông Hưng chỉ diễn ra trong 1,5 ngày nhưng thời gian dành cho phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn chiếm gần một nửa. Lãnh đạo các ban, ngành đã tích cực vào cuộc, trả lời thẳng thắn, thấu đáo, bước đầu làm sáng tỏ các vấn đề cử tri quan tâm, góp phần vào thành công của kỳ họp.

THU HIỀN

Sửa đổi quy định bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội

(chinhphu.vn) Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2017/NĐ-CP sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội. Cụ thể, sửa đổi Điều 12 về bảo đảm kinh phí hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Kinh phí hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được bố trí trong dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2018.

Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai

(nhandan.com.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 01/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai ở các cấp, các ngành, trên cơ sở đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương. Chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất đai không đúng quy định của pháp luật; tăng cường chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức khai thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu; thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất, nhất là những khu đất "vàng" sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai...

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài...

Diện mạo nông thôn mới Thụy Duyên

Những ngày cuối năm, từ đầu làng đến ngõ xóm xã Thụy Duyên (Thái Thụy) đâu đâu cũng rộn ràng cờ, hoa. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân nơi đây đang hào hứng, chuẩn bị kỷ niệm 62 năm thành lập xã (1955 - 2017) và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).



Nhiều người dân Thụy Duyên trồng thanh long cho hiệu quả kinh tế cao.

Xã Thụy Duyên được thành lập tháng 9/1955 trên cơ sở chia tách từ xã Nghĩa Hưng, huyện Thụy Anh (nay là huyện Thái Thụy). Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Thụy Duyên có 642 người lên đường nhập ngũ, 167 liệt sĩ, 20 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 78 thương binh, bệnh binh. Với những thành tích to lớn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thụy Duyên được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba, 5 bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, được Ủy ban Hành chính tỉnh tặng hàng nghìn huyl hiệu và hàng trăm bằng dũng sĩ chống Mỹ cứu nước.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thụy Duyên đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên, tạo dựng cho địa phương một diện mạo mới, vị thế mới. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, trong đó tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp chiếm hơn 17%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm gần 42%; thương mại, dịch vụ chiếm 41%. Đặc biệt, sau hơn 5 năm triển khai xây dựng NTM địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, về đích năm 2016. Ông Vũ

Trọng Phối, Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2011, xã triển khai xây dựng NTM trong điều kiện xuất phát điểm rất thấp, chỉ đạt 7/19 tiêu chí. Trong đó, đời sống của nhân dân tuy đã được cải thiện nhưng còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều tiêu chí đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn trong khi ngân sách xã hạn hẹp. Những khó khăn trên đặt ra nhiều thử thách, nhiệm vụ lớn đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, xã tranh thủ sự quan tâm, các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện để xây dựng NTM. Đồng thời, phát huy cao độ việc thực hiện dân chủ để tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Từ đó người dân tự nguyện góp trí tuệ, công sức, tài sản vào xây dựng và hoàn thành các tiêu chí NTM. Trong 5 năm, xã đã huy động nhân dân đóng góp và con em xa

quê, doanh nghiệp ủng hộ được gần 22 tỷ đồng, hiến 70.335m² đất nông nghiệp để làm đường, thủy lợi nội đồng, tự nguyện tháo dỡ công 2.000m² tường vôi, cống đập, công trình phụ trợ để mở rộng đường giao thông. Từ năm 2011 đến năm 2016, với tổng nguồn vốn trên 46 tỷ đồng, toàn xã đã bê tông hóa hơn 10km đường giao thông trực thôn, xã, nội đồng; đào đắp được hơn 40.000m³ bờ vùng, bờ thửa; nâng cấp, hoàn thiện trên 2km đường cứng bao đảm phục vụ sản xuất; xây mới trường mầm non xã, 16 phòng học trường tiểu học, THCS...

Diện mạo nông thôn khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã và đang tạo điều kiện để xã thực hiện các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hiện đã có 3 dự án được dự án đầu tư nhân nuôi an toàn sinh học có diện tích 42ha của Tập đoàn Hòa Phát với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ mở ra cơ hội phát triển cho ngành chăn nuôi của xã nói riêng và huyện Thái Thụy nói chung. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã đang ngày một phát triển, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như kinh doanh vật tư nông nghiệp, điện máy, điện tử, mộc, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Qua đó góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 34 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 2%.

Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển, với biết bao thăng trầm, biến đổi, ngày nay, Thụy Duyên đã khoác lên mình diện mạo mới với những thành quả rất đáng tự hào. Mảnh đất và con người nơi đây đang từng ngày tự tin vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

TRẦN TUẤN

Ông Trần Quang Độ, trùm họ giáo Đông A, xã Vũ Tiến (Vũ Thu) lắp lại đoạn ống trong khuôn viên nhà thờ xử rỉ vụn vôi nước xèo xèo tưới cây cảnh, vừa tưới ông vừa cười hoan hỷ: Có nước sạch nhân dân sướng lắm. Cả họ giáo chúng tôi trên 300 hộ đều dùng nước sạch ngay từ đầu, bây giờ nước ăn, nước uống, nước tắm giặt đều bảo đảm vệ sinh. Ông Độ so sánh trước đây khoan một giếng nước mát mấy triệu đồng lại mất thêm trên 2 triệu đồng tiền mua bộ lọc mà nước cũng không được trong, khi dùng nước pha trà uống có vị chát, dùng cho thiết bị vệ sinh thì một vài ngày là ố vàng.

Chỉ tay về phía các nhà cao tầng của hộ dân xung quanh nhà thờ, ông Độ tự hào, các gia đình đều có téc nước được chằng kỹ trên tầng cao, nhiều hộ có giàn năng lượng mặt trời, cuộc sống sung túc lắm rồi, có thể nhin ăn cả ngày nhưng nhin nước thì khổ lắm, từ chỗ dùng nước giếng, nước ao từ mất vệ sinh nay dùng nước sạch là một bước đổi đời cho dân...

Cũng bàn về nước sạch, bác sĩ Trần Thị Hằng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vũ Tiến nhận xét, có nước sạch là sức khỏe của dân được nâng cao. Trước đây, tỷ lệ người dân Vũ Tiến bị mắc bệnh đau mắt loét khá cao nhưng trong đợt khảo sát mới đây hơn 10.000 dân trong xã chỉ có vài ba trường hợp phải can thiệp bằng y tế. Riêng các bệnh liên quan đến bệnh phụ khoa của chị em từ chỗ trên 30% nay giảm còn gần 19%. Bác sĩ Hằng khẳng định: Nước sạch quan trọng lắm!

VŨ TIẾN "Có nước sạch nhân dân sướng lắm"

Nước sạch về Vũ Tiến là câu chuyện cần được nhắc lại như thế này: Trước năm 2002, xã Vũ Tiến được thực hiện chương trình nước sạch của tỉnh và được xây dựng hai trạm cấp nước nhỏ công suất đủ phục vụ 150 hộ/trạm, một trạm được đặt ở thị tứ chợ Bồng, một trạm được đặt ở khu Quán Ngoc. Cả hai trạm cấp nước này đều do trung tâm nước sạch của tỉnh xây dựng và quản lý. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì, khi xây dựng xong nhân dân trong khu vực dự án chỉ được xem công trình mà không được sử dụng nước sạch. Đơn vị chủ quản đưa ra lý do nguồn nước mặt không bảo đảm vệ sinh môi trường, thế

là cả hai công trình hiện đang được lắp chiếu làm "bào tàng" cho ngành nước Thái Bình. Năm 2003, xã Vũ Tiến tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư mở rộng nhà máy nước Quán Ngoc để cấp nước cho nhân dân toàn xã và thực hiện chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Để thực hiện dự án này, xã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 60% vốn, nhân dân và ngân sách địa phương góp 40%. Trong khi dự án đang được triển khai thực hiện thì UBND tỉnh có Quyết định số 04 năm 2013 tạm dừng việc xây dựng nhà máy nước từ nguồn ngân sách nhà nước mà thực hiện theo hướng xã hội hóa, mời gọi các doanh nghiệp về đầu tư

công trình nước sạch nông thôn. Đầu năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Thái Bình đã chấp thuận mua lại và tiếp tục triển khai mở rộng dự án. Trên cơ sở đề án của xã Vũ Tiến, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương, việc triển khai dự án nhận được sự đồng thuận của nhân dân, ngày đầu đã có 2.112 hộ, đạt trên 80% số hộ chấp thuận phương án mỗi hộ góp ban đầu 1.500.000 đồng công doanh nghiệp để phần đông có nước sạch. Từ sau ngày 25/12/2017, các hộ còn lại cũng chỉ phải nộp 1.700.000 đồng cho doanh nghiệp. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngày 1/9/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Thái Bình đã thực hiện ước nguyện của nhân dân Vũ Tiến, đến nay gần 100% hộ dân của xã đã được sử dụng nước sạch, thoát được cảnh sử dụng nước giếng khoan, rửa nước ao tù. Khao khát của nhân dân đã trở thành hiện thực, chủ trương xã hội hóa thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn của tỉnh là một chủ trương đúng.

NGUYỄN CÔNG LIÊM (Thành phố Thái Bình)



Ảnh minh họa

(Bài dự thi viết về sử dụng nước sạch nông thôn Thái Bình)